

Liên hệ

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông
Ngân hàng Shinhan

ĐT: (84) 903 657 103

Email: saokim@shinhan.com | kimdinh.shb@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Mến – Trưởng phòng Truyền thông Đại học Văn Lang

ĐT: (84) 028 7105 9999

Email: p.tsst@vanlanguni.edu.vn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN VÀ ĐẠI HỌC VĂN LANG KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2020 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) và Trường Đại học Văn Lang chính thức thông báo về việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, nhằm hiện thực hóa việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại đến sinh viên, giảng viên và cán bộ nhân viên trường; đồng thời hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống đào tạo chất lượng của Đại học Văn Lang. Lễ ký kết đã diễn ra tại Cơ sở 3, Trường Đại học Văn Lang.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác được ký kết, Ngân hàng Shinhan sẽ cùng Đại học Văn Lang triển khai hệ thống tích hợp thu học phí “School Banking”, giúp sinh viên chuyển tiền đóng học phí tiện lợi và an toàn. Đây là hệ thống đầu tiên trên thị trường được tích hợp sâu vào hệ thống ERP của Trường Đại học Văn Lang, ghi nhận tức thì và quản lý các khoản thu từ sinh viên hoàn toàn tự động. Đồng thời, Ngân hàng cũng đang xem xét tài trợ gói tín dụng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường trong thời gian tới. Theo thỏa thuận được ký kết lần này, Ngân hàng Shinhan cũng sẽ tạo điều kiện tiếp nhận thực tập dành cho sinh viên Đại học Văn Lang. Ngoài ra, trường Đại học Văn Lang sẽ phối hợp với Ngân hàng Shinhan triển khai gói tín dụng hỗ trợ học phí cho sinh viên với lãi suất thấp và giới thiệu các dịch vụ tài chính ưu đãi hấp dẫn: tín dụng ưu đãi lãi suất, thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán lương... dành cho giáo viên, cán bộ nhân viên của trường; mở rộng mạng lưới phân phối và đưa các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng đến gần hơn với đối tượng khách hàng tiềm năng.

Để đánh dấu quan hệ hợp tác chiến lược, trong lễ ký kết lần này, ông Shin Dong Min – Tổng giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam vinh dự được trao chứng nhận Thành viên danh dự của Ban Cố vấn Trường Đại học Văn Lang. Đồng thời, Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang nhận chứng nhận là Thành viên danh dự Ban cố vấn cấp cao của Ngân hàng Shinhan. Việc trao tặng chứng nhận nhằm ghi nhận những đóng góp giá trị của Ngân hàng Shinhan và Trường Đại học

Văn Lang trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, hướng đến mục tiêu hợp tác bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Shin Dong Min - Tổng giám đốc Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, cho biết: “Ký kết thỏa thuận hợp tác này nằm trong chiến lược phát triển toàn diện của ngân hàng, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa Ngân hàng Shinhan và trường Đại học Văn Lang. Ngoài mục đích tương tác, hỗ trợ cùng phát triển, sự hợp tác lần này còn nhằm góp phần thúc đẩy chất lượng đào tạo của Đại học Văn Lang và mang đến cho các bạn sinh viên điều kiện thuận lợi để phát triển năng lực và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường”.

Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang, chia sẻ: “Với tiềm năng và ưu thế sẵn có của mỗi bên, mối quan hệ hợp tác chiến lược hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội giá trị cho cả Trường Đại học Văn Lang và Ngân hàng Shinhan, là tiền đề để hai bên có thể tiến đến nhiều hoạt động hợp tác sâu rộng hơn về các chương trình tài chính, chính sách đẩy mạnh chất lượng đào tạo, mang lại giá trị thiết thực cho sinh viên cũng như cán bộ nhân viên trường, phù hợp với định hướng phát triển của Văn Lang”.

VỀ ĐẠI HỌC VĂN LANG

Được thành lập theo quyết định số 71/TTg năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015, trường chuyển đổi loại hình đại học từ dân lập sang tư thục. Với tỉ lệ hơn 90% sinh viên có việc làm sau khi ra trường, Đại học Văn Lang đã và đang khẳng định chất lượng đào tạo tiên tiến, uy tín trên thị trường lao động.

Với sứ mệnh đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, hòa nhập môi trường làm việc toàn cầu, Đại học Văn Lang đẩy mạnh đầu tư công nghệ, kỹ thuật, cơ sở vật chất và chú trọng các ngành học ứng dụng. Trường nỗ lực tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo và trang bị cho sinh viên kỹ năng cần thiết để làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Với 3 cơ sở đào tạo hiện đại và ký túc xá tại nội thành Tp.HCM, được thiết kế theo các chuẩn mực đại học hiện đại, đầy đủ tiện ích cho người học, Đại học Văn Lang hiện là một trong những đại học được khao khát nhất hiện nay tại Việt Nam.

Đại học Văn Lang hiện có 46 ngành đào tạo đại học, 7 ngành đào tạo thạc sĩ và 1 chương trình đào tạo tiến sĩ, đa dạng các lĩnh vực: Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ, Kiến trúc, Mỹ thuật, Sức khỏe, Xã hội – Nhân văn.

Để biết thêm các thông tin về Đại học Văn Lang, vui lòng truy cập:

- Website: <https://www.vanlanguni.edu.vn/>

- Fanpage: <https://www.facebook.com/truongdaihocvanlang>

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng con của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. Với mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới và hơn 30.000 nhân viên, SFG cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Tài chính Cá nhân, Bảo hiểm, Quản lý Tài sản và các danh mục đầu tư khác. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Trực thuộc SFG, Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được xem là lá cờ đầu của tập đoàn với trụ sở tại 20 quốc gia. Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được Tạp chí Global Finance vinh danh trong Top 50 Ngân hàng Lớn nhất Thế giới ở Thị trường mới nổi (2018) và Top 50 Ngân hàng Thương mại An toàn nhất Thế giới (2019).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sau hơn 27 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Nhờ mạng lưới các chi nhánh và hệ thống ATM trải dài khắp nước cùng dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại. Ngân hàng Shinhan đang đồng hành cùng hàng triệu khách hàng. Đầu năm 2020, Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam. Cũng trong năm này, Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á lần thứ hai liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/